

Source :

มติชน

Date :

11 พ.ค. 2556

Page :

4

No :

56233088

# สอน.

## เดือนชาวโรอัย-โรงงานน้ำตาล รับมือน้ำตาล “บาลง”

สอน. เดือนอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย “ชาลง” เร่งจัดเสวนา  
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลและหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

นายสมศักดิ์ สุวพิทิก เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึง ขณะนี้  
ราคาน้ำตาลทรายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า นิวยอร์ก No.11 เติบโตอยู่ที่ประมาณ 17-18 เซนต์ต่อปอนด์  
หรือปรับตัวลงไปอย่างมากจากในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า นับเป็นสัญญาณถึง “ช่วงชาลง” ของ  
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

“จากการติดตามข้อมูลการซื้อขายน้ำตาลในตลาดโลก ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พบว่า ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกในช่วงนี้  
ได้ปรับตัวอ่อนลง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลโลกจะเกินดุลเป็นปีหลายปีติดต่อกัน โดยมีผู้ผลิตและผู้นำเข้ารายสำคัญหลายประเทศ เช่น บราซิล จีน เม็กซิโก  
และหลายประเทศในแถบอเมริกากลาง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ก็สามารถผลิตน้ำตาลได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจโลก  
ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงน้ำตาลด้วย ซึ่งผลจากภาวะตลาดน้ำตาลโลกดังกล่าว ประกอบกับการแข็งตัวของค่าเงินบาท  
ล้วนเป็นปัจจัยลบ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้รับของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และราคาอ้อยที่ชาวโรอัยจะได้รับในฤดูการผลิตนี้”

เลขาธิการ สอน. กล่าวว่า นอกจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยก็ยังมีปัญหา  
ด้านประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ถึงแม้ว่าในฤดูการผลิตล่าสุดนี้จะมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด  
เป็นประวัติการณ์จากเดิมทำไว้ที่ 97.98 ล้านตัน แต่มีผลผลิตน้ำตาลรายลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรชาวโรอัย  
ของไทยยังประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพอ้อย และมีต้นทุนการผลิตสูง ประกอบกับปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ ดังนั้น  
ในภาวะที่ตลาดน้ำตาลราย ช่วงชาลง ชาวโรอัยและโรงงานอ้อยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถ  
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกและคู่สุดได้ อีกทั้ง ยังจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง  
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากยิ่งขึ้น

นับจึงเป็นที่มาของ การจัดประชุมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มในตลาดน้ำตาลโลก” ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อย  
และน้ำตาลทรายจัดขึ้น เพื่อให้ตัวแทนชาวโรอัย โรงงานน้ำตาลทราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสรับทราบสถานการณ์ที่แท้จริง และได้  
รับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนรับมือ  
กับสถานการณ์ การป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่เขต AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย

อนึ่ง การเสวนาพิเศษดังกล่าวจะจัดขึ้นใน **วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556**  
ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2202-3075 ในวันและเวลาราชการ

www.ocsb.go.th

